



Một số hiện vật tại trưng bày "Hồ Chí Minh - Chân dung một con Người".



Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con Người" từ 17/5 đến cuối tháng 8/2019 nhằm làm rõ hơn các giá trị văn hóa, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc.

"HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI":

Giá trị văn hoá, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, thể hiện ở 2 nội dung: Hồ Chí Minh - trọn đời vì nước vì dân và Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại. Qua đó khắc họa các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và sau khi đất nước giành được độc lập: Hoạt động phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, suốt cuộc đời vì hạnh phúc của nhân dân. Những hiện vật tiêu biểu gồm: Bàn chải, bút tích, các bài báo, tác phẩm... do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hoặc đánh máy trên nhiều loại giấy khác nhau. Trong đó, có một số hiện vật là Bảo vật quốc gia như: Sách "Đường Kách mệnh", tác phẩm "Ngục trung nhật ký", bút tích "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến". Ngoài ra, còn có những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: Vali, bát đũa, nồi cơm, hòn đá, quần áo, máy chữ... thể hiện cuộc sống giản dị rất gần gũi với nhân dân của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Những món quà tặng của nhân dân Việt Nam như: Áo, cờ thi đua, bức vẽ, thêu, ấm chén, túi, khăn đội đầu, vòng, quà còn... hay quà tặng của Chính phủ, nhân dân thế giới: Lược bình, tượng gỗ, bộ đồ ăn bằng bạc, bình đựng rượu... thể hiện tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Thông qua những tài liệu, hình ảnh, hiện vật, trưng bày khắc họa một cách sống động, chân thực cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại và gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, chí công vô tư của một người cộng sản - biểu tượng cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã

tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và khuyến nghị các nước thành viên tổ chức kỷ niệm Người trên toàn thế giới vào năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Ấn Độ Nê Ru từng nói: "Xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào, Người cũng là nhân vật nổi bật nhất trong thời đại chúng ta". Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev rút xấp, trong hồi ký của mình đã vi Hồ Chí Minh là "Vị Thánh cách mạng, vị Thánh của Chủ nghĩa cộng sản". Ông giải thích: "Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, tôi đã biết rất nhiều người, nhưng không có người nào gây được ở tôi một ấn tượng đặc biệt như Hồ Chí Minh. Không ai có thể chống lại nổi ông vì niềm tin của ông mãnh liệt, tin ở nhân dân mình và tất cả các dân tộc cũng như ở sự nghiệp cao cả".

Trưng bày góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, chí công vô tư của một người cộng sản. Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DUY LINH